



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / ๕๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) MOIT ๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในโรงพยาบาลบางระกำ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายทั้งนี้บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการให้แจ้งเวียนทุกกลุ่มงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / แจ้งเวียน

(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

หลักฐานการแจ้งเวียน
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

ลำดับ	กลุ่มงาน	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น
1	กลุ่มงานการแพทย์	นายเชษฐา บุคตุนทพพงต์	
2	กลุ่มงานพันตกรรม	น.ส. โสณ สิทธิประทีป	
3	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	กมลวิภา กวณาร	
4	กลุ่มงานการพยาบาล	นางอริษณี อุ่นใจ	
5	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	นฤมล ทอธวัฒน์	
6	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์	ศุภกมล ใจดี	
7	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กัญญา	
8	กลุ่มงานรังสีวิทยา	อริษณี อุ่นใจ	
9	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กัญญา	
10	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	นส. อรวรรณ อินทกุล	
11	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	น.ส. เมธพร ใจดี	
12	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นาง มณฑา ใจดี	
13	เลขานุการ ผอ.รพ.บางระกำ	นส. อรวรรณ อินทกุล	